

# Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2024

06:19 29/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Tối 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.**

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lênh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơ - Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các thầy cô giáo và 125 em học sinh, sinh viên (HSSV), thanh niên DTTS được tuyên dương.



*Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ Tuyên dương*

Tại lễ tuyên dương này có 125 HSSV, thanh niên thuộc 33 thành phần dân tộc (trong đó có 12 HSSV, thanh niên thuộc 11 dân tộc thuộc nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù và DTTS rất ít người) đến từ 39 tỉnh, thành phố trên cả nước được tuyên dương.

Trong đó có 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024; 8 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 54 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 28 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên); 11 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù và DTTS rất ít người trúng tuyển vào đại học; 12 em đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế; 11 thanh niên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.



*Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT Hữu A Lệnh phát biểu tại lễ Tuyên dương*

Phát biểu khai mạc lễ Tuyên dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT Hữu A Lệnh cho biết: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc”. Những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, giáo dục dân tộc đã có bước phát triển mạnh mẽ. Mạng lưới trường lớp vùng đồng bào DTTS và miền núi ngày càng được củng cố, phát triển từ mầm non, phổ thông đến cao đẳng, đại học, tạo điều kiện cho con em đồng bào DTTS cơ hội tiếp cận với các kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật; công tác bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết DTTS đang được quan tâm triển khai.

Hệ thống trường chuyên biệt được củng cố và phát triển, từng bước hoàn thiện đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cả nước hiện có 318 trường phổ thông dân tộc nội trú tại 48 tỉnh/thành phố và 1.213 trường phổ thông dân tộc bán trú ở 29 tỉnh/thành phố; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 58,8%. Hệ thống các trường chuyên biệt đã và đang làm thay đổi chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào các DTTS và miền núi. Năm học 2023 – 2024, tỷ lệ học sinh khá giỏi trong hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú đạt trên 60%; trên 97% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; có nhiều em đỗ thẳng vào đại học, cao đẳng.



*Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT Hữu A Lệnh trao bằng khen cho các học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2024*

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hữu A Lệnh nhấn mạnh: “Trước yêu cầu lịch sử đó, vai trò của thế hệ trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi đây là lực lượng đông đảo, đóng vai trò là người chủ tương lai của đất nước, có vị trí quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, thế hệ trẻ cả nước nói chung, thế hệ HSSV, thanh niên DTTS nói riêng cần ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên để làm chủ khoa học, công nghệ, xây dựng hoài bão lớn, tự tin bước vào kỷ nguyên mới,

kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.



*Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; đạt Huy chương vàng, bạc, đồng các cuộc thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế*

Nhân dịp này, thay mặt UBĐT và các cơ quan đồng chủ trì tổ chức Lễ Tuyên dương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hữu A Lênh đã trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung, sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, nhất là các thầy cô giáo đang công tác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng biên giới, địa bàn đặc biệt khó khăn; ngày đêm bám trường, bám lớp, vượt qua những khó khăn vì sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào DTTS và miền núi.



*Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng và ông Lê Công Bình, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tuyên dương trao bằng khen cho các bạn học sinh DTTS thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù, dân tộc rất ít người trúng tuyển vào đại học*

Phát biểu tại lễ Tuyên dương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những HSSV đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi về khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia và khu vực. Trong số đó, có nhiều HSSV, thanh niên thuộc các dân tộc rất ít người, có khó khăn đặc thù.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định: “Trên cả nước đã có hàng nghìn câu chuyện đẹp và xúc động về nỗ lực vươn lên của HSSV, thanh niên DTTS. Đối với các cháu, đường đến trường xa xôi, gập ghềnh, trắc trở; hành trang đến trường không chỉ có sách vở mà còn có gạo, mắm, muối, chăn bông; thời gian bắt đầu đi bộ đến trường khi gà mới gáy. Trong hoàn cảnh đó, để đi học đều và lên lớp như bạn bè đã là cố gắng vượt bậc. Nhưng để trở thành học sinh giỏi, đạt giải quốc gia hay thủ khoa đại học đòi hỏi nỗ lực phi thường. Các em đã thực sự là tấm gương sáng về nghị lực và khát vọng vươn lên”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng nỗ lực học tập, rèn luyện của 125 HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm nay; biểu dương tinh thần tận tâm, trách nhiệm và đóng góp rất hiệu quả của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã động viên, chăm lo cho các em trong suốt quá trình học tập để đạt được thành tích rất đáng tự hào.

**Một số hình ảnh tại buổi lễ:**













Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức hằng năm đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

**Minh Phương**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/le-tuyen-duong-hoc-sinh-sinh-vien-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-xuat-sac-tieu-bieu-nam-2024>